



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

- ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเดินทางถึงเกาะโยนะงุนิของญี่ปุ่นหวังให้บริการเรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นในอนาคต

๒. ญี่ปุ่น

- ญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนสร้างอาคารเพื่อการศึกษาในไทยสำหรับเด็กที่หนีภัยสงครามมาจากเมียนมา

๑. ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเดินทางถึงเกาะโยนะงุณีของญี่ปุ่น หวังให้บริการเรือเฟอร์รี่เกิดขึ้น
ในอนาคต (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๖)

ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเดินทางโดยเรือมาถึงเกาะโยนะงุณี ในจังหวัดโอกินาวา
ของประเทศญี่ปุ่น

เข้าวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม You Si-kun ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเดินทางโดยเรือเร็ว
จากเมืองซูเอ้า (Suao) ในเขตอีหลาน (Yilan) ของไต้หวัน

เกาะโยนะงุณี (Yonaguni) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของญี่ปุ่น ห่างจากเมืองซูเอ้า
เพียงแค่ ๑๐๐ กิโลเมตร

การเดินทางครั้งนี้เป็นไปตามความตั้งใจของ You Si-kun ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน
โดยกระทรวงคมนาคมไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่า You Si-kun
มุ่งความสนใจไปที่การเปิดบริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะสองแห่งนี้ในอนาคต

ก่อนการเดินทาง เขากล่าวว่า การเยือนครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของไต้หวันและญี่ปุ่น
รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

You Si-kun ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่ประมาณ ๘๐ คน ซึ่งรวมถึง
บุคคลจากวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางมาด้วย พวกเขาได้พบกับคณะเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่น
ซึ่งรวมถึง Furuya Keiji ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นจากหลากหลายพรรคที่มีนโยบาย
ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนกับไต้หวัน

คณะผู้แทนทั้งสองประเทศมีกำหนดจะตรวจสอบแนวเส้นทางแหลมทางตะวันตก
ของเกาะโยนะงุณี (Yonaguni) และสถานที่อื่น ๆ ด้วย

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230704_10/

๒. ญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนสร้างอาคารเพื่อการศึกษาในไทยสำหรับเด็กที่หนีภัยสงครามมาจากเมียนมา (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๖)

ญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนสำหรับก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ในภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อรองรับเด็ก ๆ ที่หนีภัยสงครามมาจากเมียนมา

อาคารหลังใหม่นี้สร้างขึ้นเพิ่มเติมจากสถานที่เดิมที่มีอยู่แล้วในจังหวัดพังงา ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น (NGO) นับตั้งแต่การรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อสองปีก่อน องค์กรดังกล่าวได้พยายามรับมือกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนเด็กและครอบครัวที่เดินทางมาจากเมียนมา

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ประมาณ ๑๓ ล้านบาท หรือกว่า ๙๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม เด็ก ๆ สวมชุดชนเผ่าของตนเอง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองอาคารใหม่แห่งนี้

Htoo Chit ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กล่าวว่า ระบบการศึกษาของเมียนมาไม่สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายขององค์กร คือการจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และช่วยเหลือเด็กที่อพยพมาให้สามารถหางานทำในประเทศไทยได้ อีกทั้งกล่าวขอบคุณสำหรับสถานศึกษาแห่งใหม่

Oba Yuichi เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กจากเมียนมา อีกทั้งยังเสริมว่า จากสถานการณ์ในเมียนมาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ญี่ปุ่นมีแผนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเด็กผ่านประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230704_05/

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโป้ว
นักศึกษาฝึกงาน
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖